

TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC...

(Tiếp theo trang 1)

tập trung trên địa bàn quản lý để vận hành ngay khi có tình huống dịch xảy ra;

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố trực tiếp chỉ đạo kiểm tra, quyết liệt đôn đốc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch, nhất là thực hiện nghiêm yêu cầu 5K (Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tụ tập - Khai báo y tế) như khuyến cáo của Bộ Y tế, trước hết là việc đeo khẩu trang bắt buộc, khử khuẩn tại các khu vực cách ly, các khu dân cư tập trung, nơi công cộng như: Chợ, siêu thị, trường học, cơ sở sản xuất, bến xe...; thường xuyên tổ chức kiểm tra, xử lý trách nhiệm người đứng đầu các tổ chức, cá nhân vi phạm theo quy định tại Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế;

- Chỉ đạo Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn phối hợp với lực lượng công an nắm chắc tình hình di biến động của dân cư trên địa bàn, rà soát người có nguy cơ lây nhiễm bệnh; quản lý chặt chẽ việc cách ly, giám sát y tế đủ 14 ngày tiếp theo đối với người đã kết thúc cách ly tập trung trở về địa phương;

- Chỉ đạo hệ thống thông tin cơ sở tổ chức tuyên truyền bằng nhiều hình thức để nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cộng đồng trong công tác phòng, chống dịch.

3. Sở Y tế:

- Thường xuyên cập nhật, phân tích thông tin, đánh giá, dự báo tình hình dịch bệnh, tham mưu kịp thời các phương án, biện pháp phòng, chống dịch hiệu quả. Chỉ đạo triển khai hoạt động giám sát phát hiện sớm ca nhiễm, nghi nhiễm Covid-19 để xử lý kịp thời, đúng quy trình; chuẩn bị các kịch bản ứng phó khi phát hiện ca nhiễm Covid-19 trong cộng đồng, phương án thân tốc thực hiện khoanh vùng, truy vết khi xuất hiện trường hợp mắc, nghi mắc Covid-19 trên địa bàn;

- Giám sát chặt chẽ việc tổ chức thực hiện cách ly tại các khu vực được chỉ định làm khu cách ly tập trung, cách ly tại nhà, nơi lưu trú; không để những người không có trách nhiệm vào các khu cách ly và yêu cầu người được cách ly thực hiện đúng các quy định, thường xuyên đeo khẩu trang và không được tiếp xúc gần với người xung quanh để tránh lây lan. Thường xuyên kiểm tra việc thực hiện cách ly tại các khu cách ly tập trung, cách ly tại nhà, nơi lưu trú;

- Chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện, thành phố và các sở, ngành có liên quan giám sát y tế đủ 14 ngày đối với tất cả người nhập cảnh sau khi hoàn thành cách ly tập trung và các trường hợp bệnh nhân đã điều trị khỏi Covid-19 trở về địa phương;

- Chỉ đạo cơ sở khám, chữa

bệnh tiếp tục rà soát, đánh giá theo Bộ tiêu chí bệnh viện an toàn phòng, chống dịch Covid-19 và các dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp theo Quyết định số 3088/QĐ-BYT ngày 16/7/2020 của Bộ Y tế; tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tiếp nhận, chăm sóc, điều trị bệnh nhân nghi nhiễm Covid-19; thực hiện nghiêm quy trình để sàng lọc, phân loại, phân luồng khám, chữa bệnh và tổ chức xét nghiệm các trường hợp nghi ngờ, tuyệt đối không để lây nhiễm chéo trong bệnh viện, đặc biệt là các khoa điều trị bệnh nhân nặng; cập nhật phác đồ điều trị, sẵn sàng nhập thuốc, vật tư, thiết bị, cơ sở thu dung, điều trị bệnh nhân nghi nhiễm, nghi nhiễm Covid-19;

- Chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện và các sở, ngành, địa phương tiếp tục củng cố, vận hành hoạt động của khu cách ly tập trung bảo đảm đúng quy trình, quy định không để xảy ra lây nhiễm chéo trong các cơ sở cách ly, không để lây lan dịch bệnh ra cộng đồng.

6. Các sở, ngành: Y tế, Giao thông Vận tải, Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội, Công Thương, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ban Quản lý Khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh;

Tăng cường công tác chỉ

giá trên hệ thống bản đồ chống dịch.

4. Công an tỉnh: - Chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố tiếp tục kiểm soát chặt chẽ hoạt động nhập cảnh, ngăn chặn kịp thời; xử lý nghiêm các trường hợp nhập cảnh trái phép, tổ chức nhập cảnh trái phép, các cơ sở lưu trú, khách sạn nhận người nhập cảnh trái phép; nắm chắc tình hình di biến động của dân cư.

- Bảo đảm an ninh, an toàn cho hoạt động tập các khu cách ly tập trung và các cơ sở điều trị cho bệnh nhân nhiễm Covid-19. Phối hợp với chính quyền địa phương và ngành Y tế trong việc giám sát y tế đủ 14 ngày đối với tất cả người nhập cảnh sau khi hoàn thành cách ly tập trung và các trường hợp bệnh nhân đã điều trị khỏi Covid-19 trở về địa phương.

5. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh: Chủ trì, phối hợp với Sở Y tế và các sở, ngành, địa phương tiếp tục củng cố, vận hành hoạt động của khu cách ly tập trung bảo đảm đúng quy trình, quy định không để xảy ra lây nhiễm chéo trong các cơ sở cách ly, không để lây lan dịch bệnh ra cộng đồng.

6. Các sở, ngành: Y tế, Giao thông Vận tải, Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội, Công Thương, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ban Quản lý Khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh;

đạo, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị, doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý tiến hành tự rà soát, đánh giá việc thực hiện các yêu cầu, hướng dẫn phòng, chống dịch; kịp thời bổ sung, khắc phục các tiêu chí chưa bảo đảm an toàn trong phòng, chống dịch. Kiên quyết xử lý nghiêm các đơn vị không chấp hành các quy định về phòng, chống dịch.

7. Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư:

Chủ trì, phối hợp với Sở Y tế và các ngành liên quan tiếp tục tham mưu, hướng dẫn đảm bảo sử dụng kinh phí cho hoạt động phòng, chống dịch và triển khai bổ sung các chính sách mới của Chính phủ về công tác phòng, chống dịch Covid-19;

8. Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Thái Bình, Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình: Tiếp tục tuyên truyền và chỉ đạo hệ thống thông tin cơ sở tăng cường tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, bảo đảm thông tin đầy đủ, kịp thời, tránh gây hoang mang trong cộng đồng. Tập trung vào các biện pháp và phổ biến thông điệp 5K phòng, chống Covid-19 (Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tụ tập - Khai báo y tế), các bệnh thường gặp trong mùa Đông - Xuân, khuyến cáo người dân tự giác nêu cao trách nhiệm trong phòng, chống dịch. Tiếp tục tuyên truyền hướng dẫn cài đặt ứng dụng Bluezone.

Nhận Công văn, yêu cầu các đơn vị khẩn trương thực hiện.

ĐẨY MẠNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

(Tiếp theo trang 1)

* Phòng Nội vụ huyện Quỳnh Phụ hiện giải quyết 20 thủ tục hành chính (TTHC) thuộc lĩnh vực nội vụ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện Quỳnh Phụ. Từ ngày 1/1 - 25/11, Phòng đã tiếp nhận và giải quyết 1.629 hồ sơ TTHC, trong đó 83 hồ sơ được tiếp nhận trực tiếp, còn lại 1.546 hồ sơ TTHC công trực tuyến mức độ 3, 4, 100% hồ sơ được giải quyết đúng hạn.

Để tiếp tục nâng cao tỷ lệ các tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục, hồ sơ trực tuyến mức độ 3, 4, thời gian tới, Phòng Nội vụ huyện tiếp tục phối hợp với các đơn vị như Phòng Văn hóa Thông tin, Đài TTH huyện Quỳnh Phụ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, chú trọng tập huấn, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và công nghệ thông tin cho cán bộ chuyên trách các địa phương trong huyện. Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Phòng, đặc biệt trong việc thực hiện TTHC trên Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh, phấn đấu đạt và vượt 40% tỷ lệ hồ sơ phát sinh mức độ 3, 4...

* Từ ngày 27/10, Huyện đoàn Kiến Xương đã triển khai đội thanh niên tình nguyện tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 khi giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện.

Tại đây, đội thanh niên tình nguyện đã thực hiện các nhiệm vụ: đón tiếp người dân; hỗ trợ lấy số và hướng dẫn lên các quầy chuyên môn; giới thiệu về dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4, phát tờ rơi và hướng dẫn lập tài khoản công dân điện tử, các bước thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến... Tuy nhiên sau hơn 1 tháng triển khai thực hiện, mặc dù đã có hàng trăm công dân được tuyên truyền, hướng dẫn về dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 song số tổ chức, cá nhân thực hiện vẫn còn thấp nên thời gian tới, Huyện đoàn Kiến Xương tiếp tục phối hợp với Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện, các địa phương triển khai các hoạt động hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 tại các xã, thị trấn để người dân biết, làm quen và sử dụng dịch vụ. Bên cạnh đó các cấp bộ đoàn huyện sẽ đa dạng các hình thức tuyên truyền để giúp người dân nâng cao nhận thức, dễ dàng tiếp cận với dịch vụ công trực tuyến một cách hiệu quả nhất.

Thái Bình chủ động, quyết liệt phòng, chống dịch Covid-19. Đường dây nóng: 1800 9402 - 0227.3831.398

Theo báo cáo của Trung tâm Đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam, Bộ Y tế, tính đến 17 giờ 30 phút ngày 6/12, thế giới đã ghi nhận hơn 66,9 triệu người nhiễm và hơn 1,53 triệu người tử vong do Covid-19.

Tại Việt Nam, tính đến 18 giờ ngày 6/12, cả nước ghi nhận thêm 1 bệnh nhân nhiễm Covid-19 mới là người nhập cảnh được cách ly ngay. Tổng số bệnh nhân nhiễm Covid-19 đã ghi nhận trên cả nước là 1.366 bệnh nhân. Hiện 1.220 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh, còn 111 bệnh nhân đang cách ly, điều trị tại các cơ sở y tế. Tổng số người đang cách ly, theo dõi sức khỏe trên cả nước là hơn 17.000 người.

Tính đến 17 giờ ngày 6/12, ngoài bệnh nhân số 1.305 đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh đang cách ly, theo dõi sức khỏe, điều trị 2 trường hợp, trong đó có bệnh nhân nhiễm Covid-19 số 1.359 và 1 bệnh nhân tái dương tính. Hiện bệnh nhân tái dương tính đã có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 lần 2. Bên cạnh đó, tổng số người đang cách ly, theo dõi sức khỏe tại các khu cách ly tập trung của tỉnh là 152 người, gồm 126 người từ nước ngoài về đang cách ly, theo dõi sức khỏe tại Trung đoàn 568 và 26 chuyên gia nước ngoài tại khu liên hợp khách sạn, nhà nghỉ Làng Việt (Tiền Hải).

Ngày 6/12, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm lần 5 cho 126 công dân cách ly tại Trung đoàn 568 và đều có kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

HOANG LANH SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN CÁC THÔNG TIN VỀ DỊCH COVID-19. SỐ Y TẾ: 0969.851.212 0227.3640.786. TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH: 0931.581.292 - 0914.590.476 0227.3831.888

PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT VÀ TRỢ GIÚP PHÁP LÝ. Sở Tư pháp Thái Bình - Báo Thái Bình phối hợp thực hiện

Hỏi đáp về Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018

(Tiếp theo Báo Thái Bình số 8074 ra ngày 30/11/2020)

Câu 7. Công khai, minh bạch về tổ chức và hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị được hiểu như thế nào và thực hiện theo nguyên tắc nào?

Trả lời: Công khai, minh bạch về tổ chức và hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị là việc công bố, cung cấp thông tin, giải trình về tổ chức bộ máy, việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm trong khi thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Việc công khai, minh bạch về tổ chức và hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị được thực

hiện theo các nguyên tắc sau: - Cơ quan, tổ chức, đơn vị phải công khai, minh bạch thông tin về tổ chức, hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị mình, trừ nội dung thuộc bí mật nhà nước, bí mật kinh doanh và nội dung khác theo quy định của pháp luật.

- Việc công khai, minh bạch phải bảo đảm chính xác, rõ ràng, đầy đủ, kịp thời theo trình tự, thủ tục do cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền quy định và phù hợp với quy định của pháp luật.

Câu 8. Những nội dung nào về tổ chức và hoạt động của cơ

quan, tổ chức, đơn vị phải công khai, minh bạch?

Trả lời: Theo quy định tại Điều 10, Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 thì cơ quan, tổ chức, đơn vị phải công khai, minh bạch theo quy định của pháp luật về các nội dung sau đây: - Việc thực hiện chính sách, pháp luật có nội dung liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp của cán bộ, công chức, viên chức; người lao động; cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang và công dân;

- Việc bố trí, quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản

công hoặc kinh phí huy động từ các nguồn hợp pháp khác;

- Công tác tổ chức cán bộ của cơ quan, tổ chức, đơn vị; quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn; - Việc thực hiện chính sách, pháp luật có nội dung liên quan thuộc các trường hợp nêu trên mà theo quy định của pháp luật phải công khai, minh bạch.

Cơ quan, tổ chức, đơn vị trực tiếp giải quyết công việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân khác ngoài nội dung công khai, minh bạch nêu trên còn phải công khai, minh bạch về thủ tục hành chính.

Câu 9. Việc công khai, minh bạch về tổ chức và hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị bằng những hình thức nào?

Trả lời: Việc công khai, minh bạch về tổ chức và hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị bằng những hình thức sau:

- Công bố tại cuộc họp của cơ quan, tổ chức, đơn vị;
- Niêm yết tại trụ sở của cơ quan, tổ chức, đơn vị;
- Thông báo bằng văn bản đến cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan;
- Phát hành ấn phẩm;
- Thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng;
- Đăng tải trên cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử;
- Tổ chức họp báo;
- Cung cấp thông tin theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân.

(còn nữa) LÊ THUY (Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật, Sở Tư pháp)

Tích cực tham gia phòng, chống bệnh lao, lao kháng thuốc

Những năm qua, các cấp hội nông dân trong tỉnh đã tích cực tham gia công tác phòng, chống bệnh lao, lao kháng thuốc, đạt được những kết quả tích cực, góp phần chăm sóc sức khỏe nhân dân, phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Ngay từ khi tiếp nhận dự án quỹ toàn cầu về phòng, chống lao của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam năm 2011, Hội Nông dân tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động cụ thể, ý nghĩa và thiết thực. Hội đã đẩy mạnh tuyên truyền giúp hội viên, nông dân hiểu rõ về bệnh lao và cách phòng, chống bệnh lao trong cộng đồng. Lao là căn bệnh truyền nhiễm gây tử vong nhiều nhưng vẫn được điều trị khỏi nếu biết cách phòng, chống và điều trị kịp thời. Việc duy trì một thái độ cởi mở, không kỳ thị là cách tốt nhất giúp những bệnh nhân lao không mặc cảm, tự ti vươn lên trong cuộc sống. Hội cũng phối hợp với các trạm y tế tham gia giám sát bệnh nhân lao tại cộng đồng, tư vấn, hướng dẫn các điều trị đạt hiệu quả cao nhất.



Cán bộ Hội Nông dân xã Đông Các (Đông Hưng) tuyên truyền, vận động người mắc bệnh lao khám và điều trị theo phác đồ.

thôn Trung Lich Động cho biết: Trước kia mắc bệnh lao, tôi ăn uống kém, giảm hơn 10kg. Sau khi tham gia tổ phòng, chống lao và được cán bộ hội nông dân, cán bộ y tế tư vấn, hướng dẫn và đi điều trị theo phác đồ, sức khỏe tôi đã cải thiện hẳn. Đầu năm 2019, bệnh lao của tôi mặc dù có tái phát nhưng sau

6 tháng điều trị tôi đã khỏi, có thể tham gia lao động sản xuất bình thường. Ông Phạm Trung Thành, Chủ tịch Hội Nông dân xã Đông Các cho biết: Trước kia xã có nhiều người đi lao dấn và đi điều trị theo phác đồ, sức khỏe tôi đã cải thiện hẳn. Đầu năm 2019, bệnh lao của tôi mặc dù có tái phát nhưng sau

gia của 50 hội viên nông dân. Từ khi thành lập đến nay, các thành viên trong tổ chủ động phối hợp với Trạm Y tế xã kiểm tra việc chấp hành phác đồ điều trị của những người mắc lao ở từng thôn; đồng thời thăm khám sức khỏe định kỳ cho họ nhất là vào những lúc thời tiết chuyển mùa. Toàn xã trước kia có hơn 10 người mắc bệnh lao, đến nay nhiều người đã chữa khỏi, chỉ còn 3 người mắc bệnh.

Bà Trần Thị Hiền, Phó Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Thái Bình cho biết: Từ tháng 1 - 11/2020, thành phố có 110 bệnh nhân lao được Hội Nông dân quản lý và điều trị tại 18/19 xã, phường. Trong năm 2020, hội đã phối hợp tổ chức 4 buổi sinh hoạt mô hình chi hội nông dân phát hiện lao sớm tại xã Vũ Lạc thu hút 280 hội viên tham gia nhằm giúp hội viên nông dân nắm bắt những kiến thức cơ bản về bệnh lao như: nguyên nhân, triệu chứng, cách phòng, điều trị và đặc biệt là không phân biệt, kỳ thị đối với những người mắc bệnh lao, giúp giảm tỷ lệ người

bỏ điều trị, giảm tỷ lệ mắc, chết do bệnh lao trong cộng đồng dân cư. Nhiều bệnh nhân đã khỏi bệnh, tiếp tục tham gia lao động sản xuất, tạo được thu nhập tốt trong cộng đồng dân cư.

Bà Bùi Thị Nga, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh cho biết: Hội đã chọn 2 huyện là Đông Hưng và Kiến Xương để triển khai chương trình M.Health - hỗ trợ điều trị bệnh lao qua tin nhắn điện thoại di động và chọn 6 huyện, thành phố để triển khai chương trình lao, lao kháng thuốc. Năm 2020, Hội Nông dân từ tỉnh tới cơ sở đã tổ chức tập huấn, nâng cao kiến thức về bệnh lao, lao kháng thuốc cho 6.960 lượt cán bộ, thành viên các tổ phòng, chống lao trên địa bàn tỉnh; tổ chức thăm, khám và trao quà cho 66 lượt bệnh nhân. Một số gia đình bệnh nhân có nhu cầu vay vốn phát triển kinh tế đã được hội nông dân tạo điều kiện tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi với tổng số tiền cho vay hơn 6 tỷ đồng, góp phần tăng thu nhập, ổn định cuộc sống.

Hiện nay, Hội Nông dân tỉnh vẫn duy trì hiệu quả hoạt động của 8 mô hình "Chi hội nông dân phát hiện sớm người nghi mắc lao; vận động nông dân nghi mắc lao đi khám và điều trị lao theo DOTS". Qua triển khai đã tư vấn, hỗ trợ thông tin cho 4.200 người; vận động 700 lượt người nghi mắc lao đi khám và phát hiện 38 trường hợp mắc, được đưa đi điều trị theo DOTS.

Ông Vũ Văn Trám, Giám đốc Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh



Tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh, số bệnh nhân điều trị nội, ngoại trú ngày một gia tăng. Đa số các bệnh nhân nhập viện trong tình trạng nặng, phải thở hoặc hỗ trợ thở máy, do trước đó không sử dụng thuốc dự phòng thường xuyên hoặc chủ quan không đi khám. Bệnh viện đã phối hợp với Hội Nông dân tỉnh tổ chức các lớp tập huấn nâng cao kiến thức cho cán bộ, hội viên nông dân; phối hợp cùng các cán bộ hội trực tiếp về cơ sở nắm tình hình, đưa ra phác đồ điều trị tốt nhất.

Ông Nguyễn Văn Năng, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Đông Hưng



Điều kiện sống hiện nay có nhiều yếu tố tác động ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân, là điều kiện để bệnh lao phát sinh. Thời gian tới, Hội Nông dân huyện sẽ đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân sản xuất, chăn nuôi theo hướng an toàn, thân thiện với môi trường. Chỉ đạo hội cơ sở tuyên truyền về bệnh lao, vận động người mắc lao đi khám và điều trị theo phác đồ của bác sĩ; thường xuyên thăm hỏi và động viên hội viên mắc bệnh lao, lao kháng thuốc để hội viên yên tâm điều trị bệnh triệt để.

Ông Phạm Ngọc Triu, Chủ tịch Hội Nông dân xã Vũ An, huyện Kiến Xương



Tôi thấy duy trì hoạt động nhắc nhở người mắc bệnh lao, lao kháng thuốc tuân thủ việc uống thuốc điều trị thông qua tin nhắn điện thoại là biện pháp hữu hiệu, cần được nhân rộng trong toàn tỉnh. Tôi mong Hội Nông dân tỉnh sẽ tiếp tục có thêm nhiều hoạt động đa dạng hơn nữa để nâng cao nhận thức của người dân về bệnh lao, lao kháng thuốc, tránh sự kỳ thị của cộng đồng với người mắc bệnh lao.